

opusdei.org

# “Cha ơi, Cha có thể giải tội cho con được không?”

Cha Robert Weatherill, một linh mục dòng Opus Dei kể về những trải nghiệm đáng nhớ trên chuyến xe lửa từ Rome đến Milan (2:36).

11-04-2011

Tôi là người gốc Anh; mẹ tôi đến từ thành phố Napoli, và cha tôi là người Anh. Tôi được sinh ra vào thời kỳ có chiến tranh. Mẹ tôi lúc đó bị thương nặng đã xin đi quá giang và nhờ một

người lính giúp đỡ, là cha tôi, lúc đó tình cờ đang đi ngang qua...

Mỗi khi tôi ngồi trên xe lửa, tôi lại bắt đầu cầu nguyện ngay lập tức: đọc các kinh nguyện, lần Chuỗi Mân Côi ... Sau đó, tôi có thể chú tâm cho mọi thứ khác xung quanh mình, vì khi tôi cầu nguyện xong, tôi nhìn xung quanh thấy nhiều người muốn nói chuyện với mình... Ở đâu cũng vậy hết! Vì thông thường bất cứ ai ngồi đối diện tôi cũng đều hào hứng trò chuyện. Có một lần người khách ngồi cạnh tôi ngủ thiếp đi trên vai tôi, khi anh ta tỉnh dậy, anh ta nhìn tôi và nói: “Ừ, nhưng...anh là linh mục phải không?” “Vâng”, tôi trả lời anh ta; “Đó chẳng phải là điều hiển nhiên sao?” “Ồ, may quá...vậy Cha có thể giải tội cho con được không?” “Dĩ nhiên rồi,” Tôi nói với anh ta khi tôi ngồi dậy. “Nhưng không phải ở đây, chúng ta hãy tìm một chỗ khác yên tĩnh hơn.”

Tôi thường hay được nhờ giải tội giúp trên xe lửa. Vào một ngày trời dày đặc sương mù ở gần Milan, chúng tôi không thể di chuyển được trong vòng vài giờ đồng hồ. Do đó, chúng tôi tổ chức một ngày để suy gẫm xét mình, cùng với bốn hay năm người nữa, ngay trên xe lửa.

Trong cuộc hành trình của cuộc đời, không hề có điểm dừng nào, nhưng bạn phải thích nghi khi bạn hướng đến phía trước. Người ta gặp gỡ trao đổi với nhau trên mạng Facebook... nếu bạn không có email, bạn không phải là một phần của thế giới hiện đại. Cuộc sống được tạo thành từ những điều này. Nhưng bạn phải nhớ rằng chúng chỉ là những công cụ mà thôi. Chúng ta được dựng nên để tiếp xúc, gặp gỡ giữa con người với nhau. Rõ ràng rằng trên xe lửa người ta đều muốn tìm người để trò chuyện.

Nơi tốt nhất để cầu nguyện là ở trong nhà thờ, ngay trước Minh máu

Thánh Chúa. Nhưng đây cũng có thể là “phòng giải tội” của tôi. Một toa tàu lửa cũng có thể là một nơi tuyệt vời để trò chuyện cùng Chúa.

Oh, và nói một chút về gia đình tôi nhé: gia đình tôi gắn liền với môn bóng đá- chú tôi là người Quản lý nổi tiếng của Manchester United. Bạn đã từng nghe kể về ông chưa ? Ông là người quản lý đầu tiên và là chủ tịch sau này của Manchester United cho đến những năm của thập niên 80: Matt Bushy. Ngài Matt Bushy nổi tiếng.

---

pdf | document generated  
automatically from <https://opusdei.org/vi-vn/article/cha-oi-cha-co-the-giai-toi-cho-con-uoc-khong/> (19-11-2025)